

Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh



Cô Nguyễn Lâm Kim Oanh là một người “suốt đời học hỏi” và đam mê chia sẻ cái học hỏi của mình với những người khác, nhất là với giới trẻ và giới phụ nữ. Kinh nghiệm dạy học của cô bắt đầu từ năm 1981 khi cô vừa ra trường Đại Học ngành Tâm Lý Giáo Dục và tình nguyện giúp các học sinh thuộc gia đình các thuyền nhân vừa tới Hoa Kỳ trong thời gian đó. Cô lấy kinh nghiệm bản thân chỉ mới 5 năm trước khi còn là một học sinh gia đình tị nạn mới đến Hoa Kỳ. Cô nhớ những giây phút ngồi lơ ngơ lóng ngóng trong lớp học, không nghe được, không nói được vì không hiểu được lấy một chữ. Cảm giác của cô là

lúc bấy giờ mình như một người điếc và câm; thời gian ngồi trong lớp học mỗi ngày dài vô tận! Lúc ấy các trường lớp công lập Hoa Kỳ chưa có những chương trình học cho người chưa thông thạo Anh Ngữ.

Nhờ những kinh nghiệm ấy, cô nảy ra những phương thức dạy học hiệu quả cho các học sinh tị nạn Việt Nam và sau đó với các em di dân gốc Mỹ Tây Cơ. Từ đó, cô tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi thêm và trở thành một chuyên viên giáo dục huấn luyện cho các thầy cô giáo khắp California về cách dạy học hiệu quả cho các học sinh ngoại quốc trong giai đoạn đầu. Cô được mời tham gia các ủy ban của Bộ Giáo Dục California để thay đổi và bổ túc các đòi hỏi chuyên môn của bằng sư phạm tiểu bang. Tiếp đó cô thành giáo sư ngành Giáo Dục Sư Phạm với Đại Học CSU Long Beach. Năm 2015, bốn mươi năm sau khi là một học sinh tị nạn lơ ngơ, lạc lõng trong một lớp học xa lạ, không người quan tâm, cô trở thành nhân viên lãnh đạo trong Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ, có trách nhiệm xem xét, sửa đổi, bổ túc và chuẩn chi cho các chương trình giáo dục cho người tị nạn và di dân trên toàn quốc.

Sự đam mê về Ngành Sư Phạm và Khoa Ngôn Ngữ Học đã cho cô những cơ hội đặc biệt sau đây:

- Năm 1996, cô lập ra giáo trình dạy tiếng Việt tại Đại Học CSU Long Beach. Lớp học đầu tiên bắt đầu 1997. Cùng năm đó cô soạn thảo và thành hình lớp “The Vietnamese American Experience” giúp sinh viên hiểu biết về quá trình người Mỹ gốc Việt. Lớp dạy bằng Anh Ngữ nên đủ các nhóm sinh viên tham dự
- Năm 1998, cô hợp tác với các giáo sư các ngôn ngữ Á Châu tại năm đại học thuộc hệ thống CSU trong vùng để thành lập một chương trình Huấn Luyện và Đào Tạo Các Giáo Chức Song Ngữ Ngôn Ngữ Á Châu (tiếng Cam Bốt, Hàn, Hoa, Hmong, Phi và Việt). Tới năm 2002 thì chương trình được Bộ Giáo Dục Tiểu Bang chấp thuận và nhận sinh viên.
- Năm 2006, cô được cử làm Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Ngôn Ngữ Chiến Lược, làm việc trực tiếp với các viện trưởng, khoa trưởng và giáo sư của 10 trường Đại Học CSU. Mục đích là để đào tạo sinh viên Hoa Kỳ ở bất cứ ngành nghề nào cũng thông thạo một trong những ngoại ngữ của các quốc gia mà Hoa Kỳ cho là cần hợp tác để gây ảnh hưởng tốt. Các “ngôn ngữ chiến lược” này là: Tiếng Ả-rập, Ba-Tur, Hàn, Hoa, và Nga). Cô học hỏi được rất nhiều trong thời gian này và các chương trình này được nhiều giải thưởng và vẫn tồn tại. Nhiều học sinh ra trường trong các ngành nghề khác nhau lại thông thạo thêm một ngoại ngữ cần thiết nên tìm được những công việc tốt, lương cao, và môi trường thích hợp.

Từ năm 2011 -2018, cô làm việc cho Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ. Cô coi thời gian này là một thời kỳ hy sinh để phục vụ và đóng góp lại cho một đất nước đã chịu mang bao nhiêu gia đình tị nạn Việt Nam trong những thập niên qua. Cô là Giám Đốc Các Chương Trình Quốc Tế và Ngoại Ngữ, có trách nhiệm xem xét, chấp thuận và chuẩn chi cho các chương trình Đại Học giúp sinh viên Hoa Kỳ phát triển khả năng ngoại ngữ và giao tế với nhiều quốc gia trên thế giới.

Cô Kim Oanh cũng từng làm việc giúp các chương trình và trường Việt Ngữ trong California và nhiều tiểu bang khác. Cô tham gia tổ chức và huấn luyện các cô thầy, phụ huynh, huynh trưởng hướng dẫn các em phát triển Việt Ngữ và văn hoá Việt trong nhiều thập niên.